
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1028  —  698. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um framkvæmdir á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja.

Frá Guðjóni Hjörleifssyni.

1. Hvenær er áætlað að ljúka framkvæmdum á 3. hæð í suðurálmu Heilbrigðisstofnunar
Vestmannaeyja, en framkvæmdum í austurálmunni lauk 2004?

2. Hver er áætlaður kostnaður við verkið?
3. Hver var kostnaður við þær framkvæmdir sem þegar er lokið, en í upphafi voru áætlaðar

150 millj. kr. í framkvæmdir á hæðinni?

Skriflegt svar óskast.


